



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กลุ่มภารกิจบริหารอาคารสถานที่และการอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง โทร.๗๑๔๗

ที่ ศธ. ๖๔.๒๑/ว๔๙๖๓

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

เรียน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน บุคลากรและนิสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้มุ่งเน้นการจัดการเพื่อความยั่งยืน ตามตัวชี้วัด TSU ๑๐ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตามหลักเกณฑ์ของ UI Green Metric ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) Setting and Infrastructure (การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน) ๒) Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) ๓) Wastes (การจัดการของเสีย) ๔) Water (การจัดการน้ำ) ๕) Transportation (การขนส่ง) และ ๖) Education (การศึกษา) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ขึ้นเพื่อเป็นการ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ UI Green Metric ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอส่งประกาศ ดังเอกสารแนบ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบพร้อม ถูปฏิบัติตามในการดำเนินงานต่างๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

ให้พร ดกนดี  
เพื่อไปออกหมาย  
หมาย ๖๕- นิตปรกษ ทวทร  
E-mail goomp ๙๙๑๗๗  
ทวป

ทวป ที่เนนพทวทร  
๓๐ พ.ย. ๖๐



ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความมุ่งมั่น นำพาสังคม

๓๐ พ.ย. ๖๐  
๓๐ พ.ย. ๖๐



ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

\*\*\*\*\*

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นคือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบมีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้ ตามตัวชี้วัด TSU 18 อันดับของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนตามหลักเกณฑ์ The UI Green Metric World University Ranking ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องมอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 จึงประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ครอบคลุมงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ำ ด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

2. ดำเนินการจัดทำแผนงานและการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับงานทั้ง 6 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมและดำเนินการลดและควบคุม การใช้ทรัพยากร การใช้พลังงาน การใช้น้ำ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก่นิสิต บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม

3. การดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทุกคนภายในมหาวิทยาลัย ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

4. ดำเนินการให้มีการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำวัสดุ ของเสีย ของที่ไม่ใช้แล้ว และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการใช้วัสดุย่อยสลายภายในมหาวิทยาลัย

6. การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น มีฉลากสีเขียว (Green label) ฉลากเบอร์ 5 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองระบบการจัดการ ISO14000 หรือ ISO26000 ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (Bio-economy) เป็นต้น และต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7. ส่งเสริมการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเตรียมความพร้อม การรับมือกับสภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

8. พัฒนาระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสัญจรด้วยการเดินเท้า และการใช้รถจักรยาน ภายในมหาวิทยาลัย

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ